



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักงานพัฒนาและฝึกอบรม
 กองการเจ้าหน้าที่
 เลขรับ 4947
 วันที่ 9 มิ.ย. 2559
 เวลา 09.37 น.

ส่วนราชการ งานทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 45404, 043-202027

ที่ ศธ 0514.8/2106

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ

อธิการบดี
 เลขรับที่ 4961/59
 วันที่ 13 มิ.ย. 2559
 15.09 น.

เรียน อธิการบดี ผ่านกองการเจ้าหน้าที่

ด้วยบุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์เดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ เพื่อดำเนินโครงการสัมมนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม และสาขาวิชาพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2559 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2559 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คราวประชุมครั้งที่ 33 /2559 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 จึงใคร่ขออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากงบประมาณเงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร รหัส 051-01 จำนวน 96,000 บาท และโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษา รหัส 050-02 จำนวน 44,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,200 บาท มีกำหนด 4 วัน ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2559 ดังรายชื่อและกำหนดการเดินทางต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทบุคลากร
1	นายบัวพันธ์ พรหมพักพิง	รองศาสตราจารย์	พนักงานมหาวิทยาลัย
2	นางสาววิภาวี กฤษณะภูติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ข้าราชการ
3	นายสมพันธ์ เตชะอภิก	อาจารย์	พนักงานมหาวิทยาลัย
4	นายศิลปกิจ ตี๋ขันติกุล	อาจารย์	พนักงานมหาวิทยาลัย
5	นายมานะ นาคำ	อาจารย์	ข้าราชการ
6	นายธนพฤกษ์ ชามะรัตน์	อาจารย์	พนักงานมหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน อธิการบดี ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ

โปรดอนุมัติ *ช่วยคิด/วาง/ปร.ส.ว.ป.ว.ท.ท.*

โปรดลงนามในเอกสารในแนบนี้

4 2
อนุมัติ
[Signature]

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 มิ.ย. 2559

[Signature]
(นายชัชวาล หนองนา)

หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม

ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
10 มิ.ย. 59

ปฏิบัติราชการแทนเลข อธิการบดีคณะกรรมการการอุดมศึกษา

[Signature]
10 มิ.ย. 59
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง)

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เอกลักษณ์: บูรณาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สังคมและสากล

อัตลักษณ์: R3C ประกอบด้วย



โครงการสัมมนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม และสาขาวิชาพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2559

ณ Vansana Vang Vieng Resort และ Technical Collage of Vientiane Province, Lao PDR

1. หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากมีการผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแล้ว ยังมีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลที่ดี มีคุณลักษณะที่ตลาดงานและสังคมต้องการ

สาขาวิชาพัฒนาสังคมตระหนักดีว่า การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกนั้น นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นหลัก และมีโอกาสน้อยที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสำหรับผู้เรียน จึงจัดให้มีการสัมมนาหลักสูตรขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งหมายเพื่อจะเปิดโอกาสให้คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาแต่ละรุ่นได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ร่วมกันอันจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และสร้างความร่วมมือขององค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ จึงใช้โอกาสในการไปสัมมนาครั้งนี้เดินทางไปเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการ (Official Visit) และเข้าพบกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของ Technical Collage of Vientiane Province เพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันของสองประเทศ รวมไปถึงยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งสองหลักสูตร ถึงกระบวนการของงานพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคตอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อทบทวนความรู้และประสบการณ์การเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์

2.2 เพื่อประชุมสัมมนาหลักสูตรในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ ให้ได้มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการร่วมกันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการในสาขาวิชาต่อไป

2.4 เพื่อเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการ (Official Visit) และเข้าพบกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของ Technical Collage of Vientiane Province เพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันของสองประเทศ ซึ่งนับเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งสองหลักสูตรเกี่ยวกับกระบวนการของงานพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคต

ตำนานุกต้อง
ธิดา
(นางสาวณัชชา วงษ์โก)
บุคลากร

